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Hver er áætlaður kostnaður við formlega fornleifaskráningu sem 
Minjastofnun nefnir í umsögn sinni um framkvæmdina?


